

สื่อสังคม

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๙๔ ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หากผู้ใหญ่อยากเห็น "มุมบวก" ของเยาวชน ก็ขอเลิกทำโพล "ประจาม" เยาวชน โพลเผยแพร่ระยะ ๔๔.๓ เชื่อวัยรุ่นเน็ตมีเช็กส์วันลอยกระทง'

(ผู้จัดการออนไลน์, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)...

และแล้วก็กลับมาอีกครั้งสำหรับการสำรวจความคิดเห็นรับเทศกาลต่างๆ หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตของบรรดา 'ผู้ใหญ่' ที่นิยมกระทำต่อ 'เยาวชน' วัยรุ่นวัยใจของเมืองไทย ที่ไม่ว่าจะใกล้เทศกาลไหนๆ โพลสำนักต่างๆ ได้ออกมามีให้เห็นกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมือง แดมเนื้อหาของโพลแต่ละครา ไม่เคยคิดจะ 'หนี' กันสักที คือมักมีแต่แบบ 'เดิมๆ'

แบบเดิมๆ อย่างที่ว่า เช่น เผยใจใจแตกฮึดมีเช็กส์วันวาเลนไทน์. ผลโพลที่ วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง พม.ออกโรง ฉายไฟส่องผ่านชุดรับวันแห่งความรัก เป็นต้น

โพลเหล่านี้ ใครที่ได้รู้ได้เห็นเป็นต้องสะเทือนใจ ว่าทำไมวัยรุ่นบ้านเราช่างดู 'เหลวไหล' เสียเหลือเกิน เพราะเข้าเทศกาลที่ไร ใจไทยเป็นต้องตั้งท่า 'เอากัน' เสียทุกที!!

จริงหรือที่เยาวชนเป็นแบบนี้? หรือหากเป็นเช่นนั้นจริง การทำโพลช่วยแก้ปัญหา 'สังคมเสื่อม' นี้ได้จริงหรือไม่ หรือจริงๆ แล้ว โพลนี้ก็เพียงแค่เป็น 'พลุตกกระแส' ให้คนในสังคมต้องหวือหวาอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วพอเทศกาลผ่านไป สังคมไทย รัฐบาลไทย ผู้ใหญ่ไทย ก็กลับเข้าสู่ที่มันดั้งเดิม

ที่มันตั้งว่าคือการเตรียมตัวออกมา 'ประจาม' เยาวชนในคราวต่อไป เพราะไม่รู้จะจัดการกับ 'พฤติกรรมเสี่ยง' ทั้งหลายของ ใจไทยยังไง เลยเอาผลโพลมาไขว่กันให้ดูว่าคนนั้นคิดอย่างนั้น คนนั้นคิดอย่างนี้

แต่เท่าที่มี คือไม่น่ามีใครคิดคึกกับเยาวชนสักเท่าไร!!



นอกจากนี้ หากวัตถุประสงค์ของการทำโพลคือเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน อาจต้องลองมองดูว่ามี 'เตือน' สังคมได้จริงหรือไม่ หรืออาจต้องพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงอื่นๆ ที่ตามมาจากโพล เช่น เป็นไปได้ไหมที่โพลอาจทำให้เยาวชนถูกมองอย่าง 'เหมารวม' ว่า 'เป็นปัญหา' 'กินเหล้าเมายา' หรือ 'มีเช็กส์เป็นอาชญากร'

หากผลกระทบอันหนึ่งที่เกิดจากโพลคือการตอกย้ำค่านิยมเดิมๆ ซ้ำๆ ต่อเยาวชนว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนั้น เป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะลองเปลี่ยนมุมมอง ลองคิดในมุมบวก แล้วกลับมาแก้ปัญหาที่ต้นตอ ที่น่าจะดีกว่า การออกโพลที่หวือหวา เพื่อมา 'ประจาม' อย่างที่เคยทำกันมา ซึ่งไม่ได้แก้ปัญหา ทว่ามีแต่คอยตอกย้ำซ้ำเดิมภาพลบๆ ของเยาวชนอยู่ตลอดเวลา

ลองคิดเล่นๆ ดูว่า จะเป็นอย่างไร ถ้าผลโพลบอกว่า ร้อยละ ๘๐ ของใจไทย สำนักบุญคุณแม่คงคา ร่วมขอแมคดับคั้ง หรือวัยรุ่นร่วมบริจาคโลหิตล้านหลามรับวันวาเลนไทน์

จะเป็นอย่างไร ถ้าผลโพลบอกว่า ผู้ใหญ่หนุนเยาวชนสืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์ ฯลฯ

ถ้าอยากเห็นมุมดีๆ ของเยาวชนบ้าง ก็เลิกทำโพลตอกย้ำภาพเก่าๆ แบบนั้นสักทีเหอะ วัยรุ่นแข็ง!!!

พรรณธูมา สิทธิจันทร์
โครงการก้าวอย่างเข้าใจ

"ใจอ่อน" ผู้ใหญ่เล็กทำโพลประจานเยาวชน

ใจโอด โพลสำรวจเยาวชนจะมีเช็คส์วันลอยกระทง ทำให้คนมองไม่ดีต่อเยาวชน และผู้ใหญ่ควรจริงจังให้เยาวชนทำกิจกรรมดีกว่าทำโพลรุมประณาม

จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เรื่องความคิดเห็นต่อเทศกาลวันลอยกระทงปี ๒๕๕๑ ของประชาชนอายุระหว่าง ๑๒ - ๔๕ ปี จำนวน ๒,๔๑๑ คน จาก ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศ ที่สำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ ๔๔.๓ เชื่อว่าวันลอยกระทงเป็นวันที่วัยรุ่นนิยมมีเพศสัมพันธ์กัน และร้อยละ ๓๔.๒ ไม่นับใจว่าเยาวชนจะไม่ทำพฤติกรรมเสื่อมเสียในวันดังกล่าว

นางสาวกนิษฐา สีสุ่น นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี แกนนำกลุ่มเยาวชนนมาลีฮาย ให้ความคิดเห็นว่า ผลการสำรวจที่ออกมาว่าวัยรุ่นต้องมีเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทง เป็นการมองวัยรุ่นในแง่ลบ ทำให้ภาพลักษณ์ของเยาวชนไม่ดี คือ วัยรุ่นอาจจะไม่มีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นก็ได้อีก ไม่จำเป็นต้องเป็นวันลอยกระทง

"การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องรอลอยกระทง รอเทศกาลก็ได้ ทำไมผู้ใหญ่ต้องชอบเกาะกระแสโพลแบบนี้เป็นการจุดกระแสให้คนมองไม่ดีต่อเยาวชน แม้เราไม่สามารถห้ามให้เขาทำโพลได้ แต่เราอยากเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ทำแบบอื่นได้ไหม อย่างเยาวชนไทยประกวดนางนพมาศ ประกวดความสามารถทำกระทงแบบนี้ไม่เคยเป็นข่าวเลย" แกนนำกลุ่มเยาวชนนมาลีฮายกล่าว

นางสาวกนิษฐา กล่าวต่อไปว่า หากการสำรวจความคิดเห็นเป็นไปเพื่อจุดกระแสสังคมให้ป้องกันเยาวชนมีเพศสัมพันธ์นั้น ถือเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล เพราะขนาดพ่อแม่ยังไม่กล้าพูดคุยกับลูกในเรื่องเพศเลย ดังนั้นหากผู้ใหญ่เห็นว่าเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง ควรดูแลและเข้าใจเยาวชนมากกว่าการรุมประณาม



ตำนานยศชัย จินวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช แกนนำกลุ่มเยาวชนมหาสดัม กล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับผลการสำรวจ เนื่องจากทำไม่ต้องคิดว่าเยาวชนจะมีเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทง ซึ่งการคิดเช่นนั้นส่งผลกระทบต่อเยาวชนและดูถูกเยาวชน ว่าคิดแต่เรื่องมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการไม่เข้าใจเยาวชน

"ผมว่ามันแก้ปัญหามันไม่ถูกจุด ถ้าเราจริงจังว่าวันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ก็ควรหากิจกรรมให้เยาวชนทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในจังหวัด หรือในโรงเรียน ให้เขารู้ว่านี่คือประเพณีที่ดั้งเดิม ที่ควรสืบทอดต่อไป และถ้าทำโพลเพื่อไม่ให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์คงทำไม่ได้ มันจะดีกว่าไหมถ้าเราจริงจังตามโรงเรียนให้เยาวชนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากกว่าทำโพลเพื่อประณาม" แกนนำกลุ่มเยาวชนมหาสดัมกล่าว

โครงการก้าวอย่างเข้าใจ

สื่อสังวาส คือ สื่อกลางระหว่างโครงการ "ก้าวอย่างเข้าใจ" กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษา โดยมีกำหนดเผยแพร่ทุกวันที ๑ และวันที่ ๑๖ ในแต่ละเดือน

หากสื่อมวลชนท่านใดสนใจรายงานข่าวหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น หรืองานเพศศึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการดาวน์โหลด "สื่อสังวาส" ในรูปแบบ Word File สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.teenpath.net

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ คือ อุษาสินี ๐๘๙-๕๕๙-๗๐๗๙ , พรรณอุมา ๐๘๖-๗๐๕-๖๕๙๑ และกษมา ๐๘๙-๖๖๗-๗๐๖๗

ที่องค์การแพธ (PATH) ๓๗/๑ ซอยเพชรบุรี ๑๕ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๓-๕ โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๘ อีเมล pathbangkok@path.org

* สังวาส (น.) การอยู่ด้วยกัน; การอยู่ร่วมกัน; การร่วมประเวณี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)